



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 6 กรกฎาคม 2563

เรื่อง

1. "เกษตร"จัดสรรงบประมาณล้านขับเคลื่อน 5 ยุทธศาสตร์ชาติ
2. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: หวันอ้าง "โควิด" กีดกันการค้า
3. พิษ 'โควิด' เล่นงานผู้เลี้ยงหวังพึ่งส่งออก-ลดแม่ไก่
4. เกษตรฯแจงงบปี'64รวม113,980ล.มุ่งขับเคลื่อน5ยุทธศาสตร์ชาติ
5. เกษตรฯ แจงงบ ปี'64 รวม 113,980 ล้านบาท เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ...
6. รองเลขาธิการ สศก. ร่วมเสวนาออนไลน์ งานมหกรรมพันธุ์กรรมพื้นบ้าน ปี'63...
7. ลำไยภาคเหนือเจออากาศเย็นติดดอกเต็มต้น
8. เกษตรฯแจงงบปี'64รวม113,980ล. มุ่งขับเคลื่อน5ยุทธศาสตร์ชาติ
9. เฉลิมชัยปลื้มผลงานเลี้ยงแพะที่กระบี่รุ่ง
10. กระทู้นวดเสียดคืบที่ สปก. เนรมิตเป็น "กระบี่สมาร์ทซิตี"
11. จ่อเลิกซื้อพันธุ์ข้าวให้ชาวนา
12. 'เฉลิมชัย'จ่อลุยอ่างน้ำคลองหิน

สื่อ

- ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
ดอกเบ็ญจรงค์
แนวหน้า
มติชน (กรอบบ่าย)
มติชน
thethaipress.com
naewna.com
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
มติชน (กรอบบ่าย)



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ (กรอบข่าว)

วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 22813 หน้า : 8 (ล่าง)

หัวข้อข่าว : "เกษตร"จัดสรรงบประมาณล้านขับเคลื่อน 5 ยุทธศาสตร์ชาติ

“เกษตร”จัดสรรงบประมาณล้านขับเคลื่อน 5 ยุทธศาสตร์ชาติ

น.ส.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

(สศก.) เปิดเผยว่า ปีงบประมาณ 2564 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับการจัดสรรงบฯ 118,980 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบฯ 2563 จำนวน 4,867 ล้านบาท หรือ 4.46% แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ 25,210 ล้านบาท 2.กลุ่มงบฯรายจ่ายพื้นฐานในภารกิจตามกฎหมายของกระทรวง 38,235 ล้านบาท 3.กลุ่มงบฯรายจ่ายบูรณาการ 46,854 ล้านบาท โดยงบฯส่วนใหญ่อยู่ที่แผนงานการบริหารจัดการน้ำ 4.กลุ่มงบฯรายจ่ายเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 8,680 ล้านบาท

“การจัดงบฯดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 5 ด้าน อาทิ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 31,867 ล้านบาท ที่เป็นโครงการที่ขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการเกษตร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเกษตร, อุตสาหกรรมพื้นถิ่น, พัฒนาเกษตรปลอดภัย, พัฒนาเกษตรชีวภาพ, พัฒนาเกษตรแปรรูป ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ, เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 3,207 ล้านบาท เช่น บริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อย, โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร, ส่งเสริมอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร, สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตรยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน สร้างผู้ประกอบการเพื่อให้บริการทางการเกษตร”.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
หัวข้อข่าว : คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: หนั้แง "โควิด" กีดกันการค้า

วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ฉบับที่ : 22813 หน้า : 7 (ล่างซ้าย)



หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน

หน้าแง "โควิด" กีดกันการค้า

การประชุมสมัยพิเศษของคณะกรรมการการเกษตรองค์การการค้าโลก (WTO) เมื่อเดือนที่ผ่านมา... ที่ประชุมให้ความสำคัญเรื่องการค้าสินค้าเกษตรของโลก ภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่ออย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะด้านห่วงโซ่อุปทานของโลกที่ได้รับผลกระทบต่อการหยุดกิจกรรมทางด้านการผลิต

เพื่อบรรเทาภาวะความขาดแคลนสินค้าในประเทศ ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบเป็นอุปสรรคทางการค้าของโลก กลุ่มประเทศสมาชิก WTO ได้ร่วมกันหาแนวทางสำหรับการใช้มาตรการต่างๆ โดยเฉพาะการห้ามการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกัน COVID-19

เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมา ใช้มาตรการจำกัดการส่งออกข้าว...



อียิปต์ และฮอนดูรัส ห้ามส่งออกพืชตระกูลถั่ว...
คาซัคสถาน รัสเซีย และทางจิสถาน จำกัดการส่งออกข้าวสาลี
สำหรับประเทศไทย มีมาตรการห้ามการส่งออกไข่ไก่ชั่วคราว (26 มี.ค.-30 เม.ย.63)

เพราะในช่วงดังกล่าวแม้ไก่ไข่ในไทยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงปลดระวางทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศ

การใช้มาตรการดังกล่าว สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

วิเคราะห์ว่าอาจทำให้อุปทานสินค้าอาหารของโลกลดต่ำลง ราคาสินค้าสูงขึ้น เกิดผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานการค้าสินค้าเกษตร และเกิดการขาดแคลนสินค้าอาหารที่สำคัญ และอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลกในที่สุด

ในขณะที่กลุ่มประเทศต่างๆ อาทิ กลุ่ม Cairns Ottawa และ EU ได้ออกแถลงการณ์ แสดงจุดยืนการใช้มาตรการทางการค้าในช่วงระหว่างสถานการณ์ COVID-19 ต้องสอดคล้องกฎของ WTO ควรบังคับใช้ชั่วคราวมาตรการมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดการค้าที่เปิดกว้าง และคาดการณ์ได้

พร้อมขอให้องค์การการค้าโลก ในฐานะผู้ควบคุมการใช้มาตรการของประเทศสมาชิก ควรเร่งแสดงบทบาทอย่างเข้มแข็งในการดำเนินความร่วมมือสร้างกฎกติกา แนวทางสำหรับการใช้มาตรการต่างๆ

ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศสมาชิกในกลุ่ม WTO นำประเด็นข้อจำกัดในช่วงสถานการณ์ COVID-19 มาใช้เป็นข้ออ้างที่อาจกลายเป็นอุปสรรคทางการค้าก็เป็นได้.

ส-๑๑-๓



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ดอกเบญจรงค์

หัวข้อข่าว : พืช 'โควิด' เล่นงานผู้เลี้ยงหวังพึ่งส่งออก-ลดแม่ไก่

วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 1431 หน้า : 1(ซ้าย), 9

■ ตลาดไข่ไก่พัง-ราคาตั้งวูบ พืช 'โควิด' เล่นงานผู้เลี้ยง หวังพึ่งส่งออก-ลดแม่ไก่

พืชโควิดทำไข่ไก่ล้นตลาด ราคาตั้งวูบ ต้นทุนอยู่ที่ฟองละ 2.79 บาท ผู้เลี้ยงไก่ขายได้จริงแค่ฟองละ 1-2 บาท เสียหายยับเยิน รัฐเร่งแก้ปัญหา ตั้งงบ 50 ล้านบาท เน้นอัดหนุน-ชดเชยส่งออกไข่ไก่ไป ตปท. แต่การส่งออกไม่
ง่าย เหตุคงส่งออกมานานและผู้ซื้อตั้งแง่กดราคาสุดๆ ทางออกที่เหลือคือลดชีพพลาย ปลดแม่ไก่อินกรง 3 ล้าน
ตัว หยุดวงจรเพาะพันธุ์แม่ไก่รุ่นใหม่เป็นการชั่วคราว แจง...ถ้าส่งออกไข่ไก่และปลดแม่ไก่อินกรงไม่ได้ผล จะระงับ
ทั้งวงการผู้เลี้ยงไข่ไก่ ผู้เลี้ยงรายเล็กรายน้อยจะตายหยังเขียดก่อนใครเพื่อน

อ่านต่อหน้า 9

พืช 'โควิด' เล่นงานผู้เลี้ยง

มาโนช ชูทับทิม

นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่

★ สถานการณ์ไข่ไก่พลิกผันมา

ไข่ พลิกผันตามที่สังคมรับทราบกันอยู่ ช่วงตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม ไข่ไก่เป็นทั้งผู้ร้าย และเป็นพระเอก จู่ๆ บางทีก็ขาดตลาด เป็นขาขึ้น คนเลี้ยงยิ้มย่องฟ่องใส แต่ผู้บริโภครอด โดยเฉพาะสื่อมวลชนและสังคมทั่วไปโยนให้เป็นผู้ร้าย เห็นแก่ตัว จริงๆ แล้วเกษตรกรที่ขายไข่ยังไม่ได้อะไร ต้นทุน 2.79 บาทต่อฟอง ยังไม่ได้อะไรเลย ขายไข่ได้แค่ 2-3 วัน ดีเพราะเคาะไข่ไป เหมือนกับคนเลี้ยงไก่ไข่เป็นผู้ร้าย มันก็เป็นเรื่องที่ผ่านมา แล้วแค่ช่วง 2 สัปดาห์เองก็พลิกคว่ำพลิกหงาย ตอนนี้เราก็ต้องมานั่งแก้ปัญหาโดยเฉพาะเรื่องการส่งออก

ช่วงที่ผ่านมาในรอบหลายปี เราก็พยายามเกณฑ์ให้มีการส่งออกไข่ไก่กัน เพราะมีส่วนเกินอยู่ในตลาด เราก็พยายามเกณฑ์ให้ส่งออก ซึ่งคนส่งออกนี้ต้องยอมรับว่าส่งออกแล้วขาดทุนส่งออกแล้วไม่มีกำไรหรอก ก็ต้องเกณฑ์ให้มาช่วยกัน ไข่ไก่เป็นอะไรที่บอกว่าส่งออกแล้วดูดี แต่ในความจริงน้ำตาตกในกันทุกคน คือทุกฟองที่ส่งออกไปขาดทุน แต่ก็มีค่าจำเป็นต้องส่งออกไป เนื่องจากดีมานด์ในประเทศมันน้อยกว่าชีพพลาย ขณะเดียวกัน หลังจากราคาไข่อยู่ที่ฟองละ 2.80 บาท รัฐบาลก็ได้มาขอเรื่อง โดยเฉพาะกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มาขอเรื่องทั้งทางตรงและทางอ้อม ว่าอย่าขึ้นราคาไปมากกว่านี้ แต่ตลาดทั่วไปที่ซื้อขายกันฟองละ 3 บาทกว่าไปจน 4-5 บาท คนเลี้ยงไม่ได้ตรงนั้น ต้นทุนอยู่ที่ 2.69 บาท กำหนดไว้อย่าให้ขายเกิน 2.80 บาท ก็รับปากกัน นึกว่าช่วงหนึ่งจะทำให้ภาวะตลาดที่มันร้อนแรงสงบลงได้ เนื่องจากผู้บริโภคหรือประชาชนตื่นตระหนกตกใจ กลัวไม่มีไข่จะกินจริงๆ ไข่ก็ยังออกปกติแล้วผู้เลี้ยงไข่ก็ร่วมมือกับทางรัฐบาลมาโดยตลอด

ทีนี้ช่วงวิกฤตโควิดมันก็พลิกคว่ำลงมา ราคารูดลงมาเลย แล้วที่ลงมาไม่ได้ลงแบบปกติ ในรอบ 10 ปีที่ส่วนตัวเลี้ยงไข่ไม่เคยมา ครั้งนี้แหละที่ลงมาแล้วขายไม่ได้ คือลูกค้าต่อราคาเราต้องให้หมด เพราะไข่ออกอยู่ประจำ เพราะเป็นของสด ออกทุกวัน แล้วต้องขายทุกวัน ในเมื่อไม่มีคนมาซื้อก็มีปัญหา คือออกมา 100 ฟอง แต่ขายได้ 20 ฟองไม่เกิน 50 ฟอง ก็เลยเหลือสะสม



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ดอกเบญจรงค์

หัวข้อข่าว : พืช 'โควิด' เล่นงานผู้เลี้ยงหวังพึ่งส่งออก-ลดแม่ไก่

วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 1431 หน้า : 1(ซ้าย), 9

ในช่วงที่ผ่านมาเหลือเยอะแยะไปหมด เป็น 100 ล้านถึง 200 ล้านฟอง เกษตรกรเสียหายยับเยินหมด ขณะที่สินค้าไข่ไก่เก็บไว้ได้ไม่นาน แล้วของออกทุกวัน จะเก็บเอาไว้ที่ไหน มันจึงเป็นลูกโซ่ เงินทองก็ไม่มีจ่ายใช้ซื้ออาหารสัตว์ ซื้อมันนี่นั่น ที่ผ่านมามีต้องยอมรับว่าลำบากมาก

★ ร้านอาหารก็หยุดขายกัน ให้ซื้อกลับไปทานที่บ้าน

นักท่องเที่ยวไม่มี คนก็ไม่มาสั่งซื้อ มันทุกอย่าง เรื่องที่พูดมานั้นถูกทั้งหมดเลย เพราะเราอยู่ในสังคมเดียวกัน สังคมโลกเดียวกันที่เกิดปัญหา โควิด-19 มันกระทบไปทุกภาคส่วน

★ การส่งออกต่างประเทศ มีลูกค้าซื้อหรือไม่

ทางสมาคมการค้าไก่ไข่ ทั้งสหกรณ์ด้วย สมาคมต่างๆ ด้วย ก็นำเรื่องไปที่กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ โดยกระทรวงเกษตรฯ จะมี Egg Board เป็นแกนหลัก ก็จะมาเรื่องเข้าประชุม ผลักดันการแก้ปัญหา เราก็พยายามพูดคุยกัน ระดมความคิดเห็นว่าจะแก้ปัญหาได้อย่างไร เพราะครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ มันขาดทุน มันลงมา เขาบอกว่า 2.40 บาท แต่จริงๆ ขายกันได้ประมาณ 1.80 บาทไม่เกิน 2 บาท และไข่ลูกเล็กๆ หนอยก็จะเหลือประมาณบาทเดียว ซึ่งมันย่อนรอยไป 20 กว่าปีที่แล้ว มันขาดทุนยับเยิน

ทางด้านรัฐบาลก็ต้องขอขอบคุณกระทรวงเกษตรฯ ด้วย โดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ แล้วก็ทางกรมปศุสัตว์ รวมถึงกระทรวงพาณิชย์ เพราะทางกรมการค้าภายใน ก็เข้ามาช่วยเหลือ คือมีการเข้ามาช่วยเร็วกว่าปกติ เพราะรู้ถึงสภาพปัญหา อย่างน้อยก็เป็นผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาลที่ห้ามส่งออก ตรงนี้ก็มีผลกระทบด้วย แล้วก็ยังมีแนวทางนโยบายอื่นซึ่งทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างทั่วประเทศ แต่ก็แก้ปัญหาด้วยการอนุมัติ เงินชดเชยหรือสนับสนุนการส่งออก 50 ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลโดยกรมการค้าภายในก็มีการเร่งรัดผู้ส่งออก ให้มีการส่งออก ซึ่งตลาดก็ยังหาไม่คอยได้ เพราะตลาดเราถูกปิดไป ขณะที่เปิดมาจู่ๆ ใครจะมาสั่งซื้อ มันยากแล้ว ความเชื่อถือระหว่างประเทศ การค้าขายมันก็มีปัญหา แล้วเขาก็รู้ราคาเมืองไทย ก็เลยถูกกดหนักเข้าไปอีก มันยุ่งไปหมด

ส่วนทางกรมการค้าภายในเขาขงมีนโยบายว่าเอาเงินหลวงมาชดเชยและสนับสนุน ช่วยเหลือเกษตรกร ก็ต้องให้ผู้ประกอบการช่วยเหลือตัวเอง โดยเฉพาะ 1 แกรม 1 หมายถึงว่าชดเชย 1 สนับสนุน 1 แต่คุณก็ต้องออกด้วย 1 คือต้องควักกระเป๋าด้วย เรื่องนี้ทางผู้ประกอบการเขาก็ดี เขาก็มีการช่วยกัน คนเลี้ยงไก่ก็ช่วยกัน คนมีพันธุ์สัตว์ก็ช่วยกัน กรมปศุสัตว์เป็นแม่ข่ายใหญ่ ก็เร่งระดมประชุมปรึกษาหารือ ช่วยกันเต็มที่

★ ถึงตรงนี้สถานการณ์ราคาลับมาถึงจุดเดิมหรือยัง

ยัง เพียงแต่ว่าระบบการซื้อการขายมันดีขึ้นกว่าเดิมเยอะ ตั้งแต่มีโครงการและกิจกรรมนี้ มันดีขึ้นกว่าเดิมเยอะ แล้วก็ยังมีโครงการปลดแม่ไก่ยืนกรงอีก 3 ล้านตัว ซึ่งปกติมันปลดยาก เวลาจะปลดก็เหมือนสินค้าทั่วไป รอแจกฟรีกันอยู่ ไม่ซื้อไม่ขาย ราคาก็ถูก ขายก็ไม่ได้ก็เร่งรัดให้ปลดแม่ไก่ยืนกรงให้เกษตรกรช่วยกัน และเราก็มีช่องทางมาช่วยผู้บริโภคได้กินของถูกด้วย ตรงนี้ทางรัฐบาลและกรมการค้าภายใน พยายามเอาทุกช่องทางมาช่วยให้ผู้บริโภคได้รับความสะดวก

★ นอกจากปลดแม่ไก่ยืนกรงแล้ว แล้วก็ยังมีมาตรการห้ามนำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เข้ามา

คือการห้ามนำเข้าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ในความเป็นจริงยังไม่ได้อำนาจ เพียงแต่มีแนวความคิดจากสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ คือถ้าแก้ปัญหาไม่ได้ก็ขอให้ตัดเอาไข่เชื้อที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่จะฟักมาเป็นลูกไก่ ลูกเจี๊ยบที่เราเกษตรกรจะซื้อมาเลี้ยง ให้ตัด 5-10 สัปดาห์ เพราะการตัดตัวซัพพลายออกมันจะเร็ว แต่ที่กำลังซื้อที่จะให้กลับมาเหมือนเดิมยังเป็นเรื่องยาก อย่างที่เราคุยกันเบื้องต้นว่าทางร้านอาหาร นักท่องเที่ยว รวมถึงการบริโภคต่างๆ จะลดตัวลง ฉะนั้น ถ้าเราไม่ลดต้นทุน ไม่ลดซัพพลายไม่ลดแม่ไก่ ซึ่งเป็นเหมือนเครื่องจักรที่ผลิตไข่ทุกวัน แล้วแก้ปัญหาปลายทางโดยพยายามเอาไข่ออกอย่างเดียว แต่อร์เดอร์ไม่มี เงินไม่มี เดียวก็ย้อนกลับมาเหมือนเดิม ตรงนี้ก็เสนอไว้ ซึ่งทางกรมปศุสัตว์ก็รับเรื่องนี้ไว้พิจารณา ซึ่งก็ต้องดูว่ากิจกรรมการส่งออก การปลดแม่ไก่ จะได้ผลหรือไม่ ถ้าได้ผลก็ไม่จำเป็นต้องลดราคาขายมาก



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ดอกเบี๋ยธุรกิจ

หัวข้อข่าว : พืช 'โควิด' เล่นงานผู้เลี้ยงหวังพึ่งส่งออก-ลดแม่ไก่

วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 1431 หน้า : 1(ซ้าย), 9

★ **ตอนนี้ราคาผู้เลี้ยงขายได้ อยู่ที่ราคาเท่าไร**

ราคาประกาศของสมาคมผู้ผลิตไก่ จะอยู่ที่ประมาณ 2.40 บาท แต่ว่ามันขายไม่ได้ตามนั้น ความจริงก็คือมีการขายกันที่ 1.70 บาท ซึ่งทางภาคเหนือขายถูกมาก ตลาดเขาค่อนข้างจะแคบ โดยที่ปัจจุบันพยายามไล่ราคาขึ้นมาในเกณฑ์ 2 บาท ถึง 2.20 บาท ก็เริ่มจะขายได้ เพราะมีผู้ประกอบการที่จะนำไข่ส่งออกนอก ก็พยายามไปกว้านไข่มาเก็บเอาไว้ มารวบรวมเพื่อส่งออกไป จุดนี้ต้องใช้เวลานิดนึง ถ้าจะไล่มาอยู่ในเกณฑ์ภาวะที่สมาคมผู้ผลิตไก่ไข่เขาประกาศ 2.40 บาทที่หน้าฟาร์ม ตรงนี้ก็ยังไม่คุ้มทุน ซึ่งทุนตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกำหนดไว้คือ 3.69 บาท แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงจุดนั้น เพียงว่าระบบการซื้อขายมันดูดีมากขึ้น เราก็ต้องใช้ความอดทนพอสมควร

★ **พืชโควิด-19 เล่นงานไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้น แม้กระทั่งคนเลี้ยงไก่ไข่ ขณะนี้มีคนเลี้ยงไก่รายเล็กรายน้อยเลิกเลี้ยงไปเลยหรือไม่**

ที่เลิกเลี้ยงแบบจับปล้นยังไม่ มีแต่มีแนวโน้มว่าถ้าปล่อยไว้นาน รายเล็กรายน้อยจะไปก่อน ส่วนตัวผมที่เลี้ยงไก่ไข่มากกว่า 40 ปีอยู่ที่จังหวัดอ่างทอง ก็มีผู้เลี้ยงโทรมาร้องไห้ร้องไห้ บางคนก็บอกอยากลาแล้ว เพราะเลี้ยงไม่ไหว เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงซึ่งทุกฝ่ายต้องช่วยกัน

★ **มีการไปขอเงินเยียวยาหรือไม่**

ตรงนั้นแต่ละคนเขาได้รับสิทธิ์ของเขาอยู่แล้ว แต่เงินเยียวยามันไม่คุ้มหรอก 5,000-10,000 บาท ไม่มีใครไปลงทะเบียนตรงนี้หรอก เพียงแต่ว่าอาจจะได้เงินชดเชย หรือ ยึดหนี้ไป คนที่เป็นคู่สัญญาแต่ละธนาคารก็สามารถไปเจรจาได้ ส่วนนี้รัฐบาลก็เปิดโอกาสให้อยู่แล้ว

★ **ตอนนี้เขามีค้าขายออนไลน์ ในส่วนของไข่ทำได้ไหม**

ได้ แต่ยังไม่ค่อยเข้มแข็ง และยังไม่มีการพัฒนาเท่าที่ควร เรื่องนี้เกิดมาประมาณสิบกว่าปีแล้ว ในที่ทีมงานผมก็มีทำ แต่ภาวะไข่ ถ้าราคามันดี ภาวะตลาดดี ไปช่องทางไหนมันก็ขายได้เหมือนกัน แต่เวลาไม่ดี ทีมงานที่ทำเขาก็บอกว่ามันไม่ดีเหมือนกัน เพราะไข่เป็นของสด ถ้าขายทางออนไลน์จะมีข้อจำกัดเยอะ และการขนส่งก็มีค่าใช้จ่ายพอประมาณ แต่ก็ยังเป็นช่องทาง เป็นการพัฒนาระบบการตลาดอย่างหนึ่ง ถ้ามองจะดีเหมือนขายออนไลน์อาชีพอื่นไหม ก็คงต้องใช้เวลาพอสมควร ต้องปรับรูปแบบอีกพอสมควร



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : เกษตรฯแจงงบปี'64รวม113,980ล.มุ่งขับเคลื่อน5ยุทธศาสตร์ชาติ

วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 14314 หน้า : 8 (กลาง)

เกษตรฯแจงงบปี'64รวม113,980ล. มุ่งขับเคลื่อน5ยุทธศาสตร์ชาติ

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ สกค. เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 เบื้องต้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติรวม 5 ด้าน ประกอบด้วย 1.ด้านการสร้างความสามารถแข่งขันงบประมาณ 31,867.60 ล้านบาท เป็นโครงการที่ขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการเกษตร ซึ่งกระทรวงเกษตรฯได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักส่งเสริมพัฒนาเกษตรอัตรลักษณ์พื้นถิ่น พัฒนาเกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ และการจัดการระบบนิเวศเกษตร นอกจากนี้ ยังมีแผนงาน/โครงการขับเคลื่อนโครงการภายใต้แผนแม่บทอื่น ได้แก่ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร พัฒนาระบบให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW และพัฒนา SME 2.ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมงบประมาณ 3,207.25 ล้านบาท ได้แก่ บริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อย โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน สร้างผู้ประกอบการเพื่อให้บริการทางการเกษตรในชุมชน และพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร

3.ด้านการสร้างการเติบโตบน



ทัศนีย์ เมืองแก้ว

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 78,521.44 ล้านบาท ได้แก่ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพอนุรักษพื้นที่ฟูแหล่งน้ำระบบกระจายน้ำและเชื่อมโยงวางระบบเครือข่ายน้ำ/ลุ่มน้ำทั้งในและนอกเขตชลประทาน ปรับปรุงทางน้ำทางผันน้ำ พื้นที่รับน้ำนอง วางระบบป้องกันและแก้ปัญหาบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ บำรุงรักษางานชลประทาน เพื่อส่งน้ำระบายน้ำ 4.ด้านการสร้างการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบบริหารจัดการภาครัฐงบประมาณ 43.78 ล้านบาท ได้แก่ พัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตร ผ่านศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center : NABC) และ5.ด้านความมั่นคงงบประมาณ 340.63 ล้านบาท ได้แก่ โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมงและโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย และโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2564 กระทรวงเกษตรฯได้รับจัดสรรงบประมาณเบื้องต้น 113,980.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก

ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4,867.44 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.46 แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ 25,210.41 ล้านบาท 2.กลุ่มงบประมาณรายจ่ายพื้นฐานในการปฏิบัติตามกฎหมายของกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 33,235.08 ล้านบาท 3.กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda) 46,854.25 ล้านบาท โดยงบประมาณส่วนใหญ่อยู่ที่แผนงานการบริหารจัดการน้ำ และแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และ4.กลุ่มงบประมาณรายจ่ายพื้นที่ (Area) เพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 8,680.96 ล้านบาท งบประมาณเบื้องต้นดังกล่าวได้บรรจุในร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในวาระ 1, 2, 3 ต่อไป



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ มติชน (กรอบบ่าย)
หัวข้อข่าว : เกษตรฯ แจงงบ ปี'64 รวม 113,980 ล้านบาท เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ...

วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ฉบับที่ : 15458 หน้า : 9 (ล่างขวา)

เกษตรฯ แจงงบ ปี'64 รวม 113,980 ล้านบาท เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 5 ด้าน ต่อสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ 1

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ สศก.

เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เบื้องต้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติรวม 5 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน งบประมาณ 31,867.60 ล้านบาท โดยเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ



นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ สศก.

ด้านการเกษตร ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลัก ประกอบด้วย ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอัตรัดลักษณะพื้นที่กัน พัฒนาเกษตรปลอดภัย พัฒนาเกษตรชีวภาพ พัฒนาเกษตรแปรรูป ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ และส่งเสริมการจัดการระบบนิเวศเกษตร นอกจากนี้ ยังมีแผนงานโครงการเพื่อขับเคลื่อนโครงการภายใต้แผนแม่บทอื่นๆ ได้แก่ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร การพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW และพัฒนา SME 2. ด้านการสร้างโอกาสและควบคุมราคาส่งออก งบประมาณ 3,207.25 ล้านบาท ได้แก่ บริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อย โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร พัฒนาระบบการปราดเบรื่อง (Smart Farmer) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไข



ปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน สร้างผู้ประกอบการเพื่อให้บริการทางการเกษตรในชุมชน และพัฒนาศักยภาพการค้าในธุรกิจของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร

3. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 78,521.44 ล้านบาท ได้แก่ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำระบบกระจายน้ำและเชื่อมโยงทาง

ระบบเครือข่ายน้ำ/ลุ่มน้ำทั้งในและนอกเขตชลประทานปรับปรุงทางน้ำทางต้นน้ำ พื้นที่รับน้ำของวางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาคาบบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ บำรุงรักษางานชลประทานเพื่อส่งน้ำ ระบายน้ำ



4. ด้านการสร้างการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ งบประมาณ 43.78 ล้านบาท ได้แก่ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center : NABC) และ 5. ด้านความมั่นคง งบประมาณ 340.63 ล้านบาท ได้แก่ โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ด้านการประมงและโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาบการท่าประมงผิดกฎหมาย และโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2564 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเบื้องต้น 113,980.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4,867.44 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.46 แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายอุดหนุนภาครัฐ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25,210.41 ล้านบาท 2. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายพื้นฐานในการติดตามกฎหมายของกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 33,235.08 ล้านบาท 3. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda) 46,854.25 ล้านบาท โดยงบประมาณส่วนใหญ่อยู่ที่แผนงานการบริหารจัดการน้ำ และแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และ 4. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายพื้นที่ (Area) เพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 8,680.96 ล้านบาท งบประมาณเบื้องต้นดังกล่าว ได้บรรจุในร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา ในวันที่ 1, 2, 3 ต่อไป



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : รองเลขาธิการ สศก. ร่วมเสวนาออนไลน์ งานมหกรรมพันธุ์กรรมพื้นบ้าน ปี'63...

วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 15457 หน้า : 3 (ล่างซ้าย)



รองเลขาธิการ สศก. ร่วมเสวนาออนไลน์

งานมหกรรมพันธุ์กรรมพื้นบ้าน ปี'63 ชุกโลกภาคเกษตรรับมือ Climate Change

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ หรือ Climate Change มีผลกระทบต่อทุกคนบนโลกใบนี้ จากสภาวะโลกร้อน อากาศแปรปรวน ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น รวมถึงกระทบต่อการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งอาจส่งผลถึงความมั่นคงทางอาหารในอนาคต

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ใน

ฐานะรองประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร และประธานคณะกรรมการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการจัดทำ



นางอัญชนา ตราโช
รองเลขาธิการ สศก.

ยุทธศาสตร์ วิชาการ และฐานข้อมูล ได้ร่วมเป็นวิทยากรสัมมนาเรื่อง “เกษตรกรรมกับการเปลี่ยนแปลง ปรับ รับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ” เมื่อวันที่ 11 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งจัดรูปแบบผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom ในงานมหกรรมพันธุ์กรรมพื้นบ้าน ปี 2563 โดยมีวิทยากรจากหลากหลายสถาบัน อาทิ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย มูลนิธิสายใยแผ่นดิน มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน สมาคมเกษตรกรรมทางเลือกและเชิงเทนา และศูนย์เครือข่ายปรัชญาบ้าน จ.ร้อยเอ็ด

ซึ่งรองเลขาธิการ สศก. ได้บรรยายถึงนโยบายและการดำเนินงานด้าน Climate Change ในภาคเกษตรของไทย เริ่มจากกลไกการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปัจจุบัน) ที่ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ย่อย ได้แก่ 1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการสร้างความตระหนักรู้ 2. การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 3. การมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ 4. การขับเคลื่อนโดยเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้เกี่ยวข้อง การศึกษาวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในภาคเกษตร ของ สศก. และหน่วยงานใน กษ. อาทิ การจัดทำฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์สินค้าเกษตร การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อรายได้ครัวเรือนเกษตรกร การศึกษาผลการปรับตัวของเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (เกษตรทฤษฎีใหม่) และการศึกษาต้นทุนส่วนเพิ่มการลดก๊าซเรือนกระจกจากนาข้าว



การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเจ้าเพื่อให้ปรับตัวได้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม การส่งเสริมการปลูกพืชคลุมดินเพื่อลดการเผา การจัดทำแบบจำลองการผลิตพืช (Crop Modeling) เพื่อการจัดการดินและธาตุอาหารพืช การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโดยการจัดการน้ำ ธาตุอาหาร และการใช้พื้นที่ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงโครงการที่ดำเนินงานร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ โครงการ Supporting the Integration of the Agricultural Sector into the National Adaptation Plans : NAPs-Ag) ร่วมกับ FAO และ UNDP โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Thai Rice NAMA) ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนี (GIZ)



“เป้าหมายสุดท้ายของการดำเนินงาน ต้องการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเกษตรกร สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีรายได้พอใช้ ประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างยั่งยืน ผลผลิตมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาด จากความรู้ที่เพียงพอที่จะทำการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตของตนให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : รองเลขาธิการ สศก. ร่วมเสวนาออนไลน์ งานมหกรรมพันธูกรรมพื้ที่บ้าน ปี'63...

วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 15457 หน้า : 3 (ล่างซ้าย)




โดยมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาในท้องถิ่น โดยทุกภาคส่วนต้องดำเนินงานร่วมกันทั้งระบบ ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ภาครัฐกำหนดนโยบาย/มาตรการ ที่ผู้ปฏิบัติสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ภาคเอกชนต้องสนับสนุนปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยี ภาคการเงินสนับสนุนเงินทุน และเกษตรกรต้องยอมรับการปรับเปลี่ยนและการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน" รองเลขาธิการ สศก. กล่าว



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากเว็บไซต์ thethaipress.com
หัวข้อข่าว : ลำไยภาคเหนือเจออากาศเย็นติดดอกเต็มต้น

วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ฉบับที่ : - หน้า : -




THAI PRESS
สำนักข่าวเดอะไทยเพรส

หน้าแรก
เศรษฐกิจ
เอสเอ็มอี
เกษตร
จังหวัดประชาชน
การเมือง
บทความ
วาระพิเศษ
ท่องเที่ยว
ประชาสัมพันธ์

หน้าแรก > เศรษฐ > สำนักข่าวเดอะไทยเพรส > ข่าว


ลำไยภาคเหนือเจออากาศเย็นติดดอกเต็มต้น

โดย admin - 5 กรกฎาคม 2563




ภาคเหนือมีต้นลำไยภาคเหนือติดดอกมาก สดก คาดผลผลิตรวมกว่า 6 แสนตัน ออกตลาดมากสุด ส.ก. 63

นายพลเชษฐ์ ตสาโน รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลสำรวจข้อมูลไม่ผลเศรษฐกิจภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2563 (ข้อมูล ณ. 2 มิถุนายน 2563) โดย สศก. ร่วมกับหน่วยงานสำรวจข้อมูลไม่ผลเศรษฐกิจภาคเหนือ ทบวง ลำไยของผลผลิตหลัก 8 จังหวัดภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่) มีผลผลิตรวม จำนวน 635,394 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ที่มีจำนวน 620,379 ตัน (เพิ่มขึ้น 15,015 ตัน หรือร้อยละ 2.42) โดยผลรวมผลผลิตในฤดูจะออกสู่ตลาดประมาณช่วงปลายเดือนมิถุนายน - กันยายน 2563 และจะออกมากที่สุดในเดือนสิงหาคม ประมาณ 225,127 ตัน



หากจำแนกจำแนกโดยฤดูและ ผลผลิตลำไยโดยฤดู มีจำนวน 386,065 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ที่มีจำนวน 331,335 ตัน (เพิ่มขึ้น 54,730 ตัน หรือร้อยละ 16.52) เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวย ทบวงมีผลผลิตสูง ส่งผลให้ลำไยมีการติดดอกออกผลมาก โดยราคาลำไยที่เกษตรกรขายได้ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 63 ตลาดเชียงใหม่และลำพูน แยกเป็นเกษตรกร สหกรณ์ ลำไยสดของ เกษตร AA กิโลกรัมละ 33 บาท , เกษตร A กิโลกรัมละ 28 บาท , เกษตร B กิโลกรัมละ 17 บาท เกษตร C กิโลกรัมละ 8 บาท และเกษตรกร AA+A กิโลกรัมละ 29 บาท ส่วนลำไยอบแห้ง เกษตร AA กิโลกรัมละ 19 , เกษตร A กิโลกรัมละ 14 บาท , เกษตร B กิโลกรัมละ 6 บาท และเกษตรกร C กิโลกรัมละ 1 บาท ส่วนพื้นที่นอกฤดู มีจำนวน 249,329 ตัน ลดจาก ปีที่แล้ว ที่มีจำนวน 289,044 ตัน (ลดลง 39,715 ตัน หรือร้อยละ 13.74) เนื่องจากปีที่แล้วสภาพอากาศแห้งแล้ง ส่งผลให้การทําลำไยนอกฤดู ไม่ได้ดีเท่าที่ควร

สถานการณ์ลำไยภาคเหนือ คาดผลผลิตลำไยฤดู 1.6 ล้าน ตัน และลำไยนอกฤดู ส่วนในปี 2563 การส่งออกยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนและปรับเปลี่ยนเป็นการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งขายเป็นผลผลิตโดยตรงจากผู้ค้าปลีกมากขึ้น



ด้านนายประวิทย์ เตชะประวีร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ (สศท.1) กล่าวว่าเป็นที่น่าพอใจที่เกษตรกรชาวไร่ชาวนาได้ปรับตัวตามความต้องการของตลาด Demand-Supply โดยมีการปรับเปลี่ยนและปลูกพืชทดแทน สำหรับชาวนาที่ขาดผลผลิตในฤดูเปลี่ยนการปลูกเป็นพืชไร่อย่างเช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และผลไม้เมืองร้อน เป็นต้น โดยผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของภาคเหนือติดดอกออกผลแล้ว คาดว่า การที่พายุฝนที่โหมกระหน่ำไปทั่วภาคเหนือไปประเทศ โดยผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของภาคเหนือติดดอก Modern Trade ตลาดประชารัฐ ตลาดสดในจังหวัดเหนือชายแดนไทย และกรณีเกษตรกรมีสินค้าเกษตรส่งออกจึงหวังดี

นอกจากนี้ ขอเชิญชวนผู้บริโภคทุกวัย ร่วมกันกินผลไม้สดที่มีประโยชน์ของเกษตรกร ซึ่งช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งและเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานได้

หากท่านใดที่สนใจข้อมูลสถานการณ์ลำไยภาคเหนือ สามารถดูรายละเอียด ได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ (สศท.1) โทร 0 5312 1318 หรืออีเมล zone1@oae.go.th

เรื่องเด่น

เปิดพื้นที่... หลวงปู่เจียม ปุณฺณมหารัตนสมาจารุภิกขุ จ.ราชบุรี

ส.ส.สุรินทร์ก็เกิดใจช่วย SMEs บุกตลาดกัญชามาพอสมควร

สภาเอสเอ็มอี ชื่นทึ่งสื่อ 3 ฉบับ สักแต่ว่าเป็น "สื่อ" สื่อมวลชนและแนวทางช่วยเหลือ SMEs

จังหวัดทางอีวังคว่ำข้าวดี เรียกทรัพย์สินของเมืองโคราชอยู่ดี

สภาเอสเอ็มอี ชื่นทึ่ง... งบประมาณเสริมมาตรการช่วยเหลือ SMEs

เปิดพื้นที่... หลวงปู่เจียม ปุณฺณมหารัตนสมาจารุภิกขุ จ.ราชบุรี

ส.ส.สุรินทร์ก็เกิดใจช่วย SMEs บุกตลาดกัญชามาพอสมควร

สภาเอสเอ็มอี ชื่นทึ่งสื่อ 3 ฉบับ สักแต่ว่าเป็น "สื่อ" สื่อมวลชนและแนวทางช่วยเหลือ SMEs

จังหวัดทางอีวังคว่ำข้าวดี เรียกทรัพย์สินของเมืองโคราชอยู่ดี

สภาเอสเอ็มอี ชื่นทึ่ง... งบประมาณเสริมมาตรการช่วยเหลือ SMEs

เปิดพื้นที่... หลวงปู่เจียม ปุณฺณมหารัตนสมาจารุภิกขุ จ.ราชบุรี

ส.ส.สุรินทร์ก็เกิดใจช่วย SMEs บุกตลาดกัญชามาพอสมควร

สภาเอสเอ็มอี ชื่นทึ่งสื่อ 3 ฉบับ สักแต่ว่าเป็น "สื่อ" สื่อมวลชนและแนวทางช่วยเหลือ SMEs

จังหวัดทางอีวังคว่ำข้าวดี เรียกทรัพย์สินของเมืองโคราชอยู่ดี

สภาเอสเอ็มอี ชื่นทึ่ง... งบประมาณเสริมมาตรการช่วยเหลือ SMEs

รหัสข่าว : I-I20070600215

หน้า : 1/1



InfoQuest Limited | 888/178 Ploenchit Rd., 17th FL. Mahatun Plaza Bldg., Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
 ☎ 02-253-5000, 02-651-4700 📠 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsclip.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ naewna.com

หัวข้อข่าว : เกษตรฯแจกงบปี'64รวม113,980ล. มุ่งขับเคลื่อน5ยุทธศาสตร์ชาติ

วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -

อังกฤษ | ไทย | ครอบคลุม
แนวหน้า
วันจันทร์ ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

[หน้าแรก](#) - [ข่าวเด่น](#) - [พระราชสำนัก](#) - [การเมือง](#) - [โลกธุรกิจ](#) - [เกษตรกรรม](#) - [กรม](#) - [ไม่ระบุเขต](#) - [เกษตร](#) - [ต่างประเทศ](#) - [กีฬา](#) - [ผู้หญิง](#) - [บันเทิง](#) - [ยานยนต์](#) - [Like share](#)

หน้าแรก / ไม่ระบุเขต



เกษตรฯแจกงบปี'64รวม113,980ล. มุ่งขับเคลื่อน5ยุทธศาสตร์ชาติ

วันจันทร์ ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

Tweet | |

นางสาวสุพจน์ สุธาพัฒนกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นเงิน 113,980 ล้านบาท เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันงบประมาณ 31,867.60 ล้านบาท เป็นโครงการที่ขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการเกษตร ซึ่งกระทรวงเกษตรฯได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านนี้ โดยมีเป้าหมาย เกษตรกรมีอาชีพ เกษตรกรมีรายได้ เกษตรกรมีคุณภาพ เกษตรกรมีรายได้ และมีการจัดการระบบนิเวศเกษตร นอกจากนี้ ยังมีแผนงาน โครงการขับเคลื่อนโครงการภายใต้แผนแม่บทอื่น ได้แก่ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร พัฒนาระบบให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW และพัฒนา SME 2.ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม งบประมาณ 3,207.25 ล้านบาท ได้แก่ บริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อย โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร พัฒนาระบบการปราศจากโรค (Smart Farmer) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ปัญหาที่ทับซ้อนของเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งผู้มีการผลิตด้านการเกษตร ยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน สร้างผู้ประกอบการเพื่อให้บริการทางเกษตรในชุมชน และพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานธุรกิจของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร

3.ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 78,521.44 ล้านบาท ได้แก่ พัฒนาระบบประสิทธิภาพอนุรักษ์ดินในทุ่งหญ้าและระบบกระจายน้ำและเชื่อมโยงระบบเครือข่ายน้ำ/คูน้ำ/ฝายและแนวเขตชลประทาน ปรับปรุงแหล่งน้ำทางน้ำใน พื้นที่ชุ่มน้ำลุ่มน้ำ วารระบบป้องกันและแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ำผ่านเป็นระบบ มีธุรกิจงานชลประทาน เพื่อส่งน้ำ ระบบน้ำ 4.ด้านการสร้างการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐงบประมาณ 43.78 ล้านบาท ได้แก่ พัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตร ผ่านศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center : NABC) และ 5.ด้านความมั่นคงงบประมาณ 340.63 ล้านบาท ได้แก่ โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมงและโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย และโครงการสนับสนุนคลัง มีทั้ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2564 กระทรวงเกษตรฯได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 113,980 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4,867.44 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.46 แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มงบประมาณรายจ่ายกลางภาครัฐ 25,210.41 ล้านบาท 2.กลุ่มงบประมาณรายจ่ายที่รัฐบาลในการจัดหาทุนอุดหนุนของกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 33,235.08 ล้านบาท 3.กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda) 46,854.25 ล้านบาท โดยงบประมาณส่วนใหญ่อยู่ที่แผนงานการบริหารจัดการน้ำ และแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และ 4.กลุ่มงบประมาณรายจ่ายพื้นที่ (Area) เพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 8,680.96 ล้านบาท งบประมาณนี้แบ่งกันลงกว่าได้บรรจุในร่างประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งจะมีผลการพิจารณาของรัฐสภาในวาระ 1, 2, 3 ต่อไป

Tweet |

ส่งอีเมลการแสดงความเห็น

Breaking News

06:30 น. ฟิลิปปินส์ 2 ซัดทั้ง
จริง นีละประชาวีร์ ในถ้อยแถลง
06:00 น. ทรัมป์โกลโธม
เม็กซิโก/คิมจองอิล/ไวรัส
06:00 น. ชาติ.จ่ายลดทหารรบ3
22ค.ไม่รับกับชุด เร่งหาจุด
06:00 น. คู่อสม11กู่เส้าไทย
คักคิว ผ่านลบ.ตั้งรางวัล
06:00 น. ธีรยุทธ/คิมจองอิล
เท็กอัล/โรเจอร์สันท์
พหิตต์
ดูใหม่

โฉลิมชัยปลื้มผลงาน

เลี้ยงแพะที่กระบี่รุ่ง

นายโฉลิมชัย ศรีอ่อน รุมว.เกษตรและสหกรณ์ เผยว่า การเดินทางมาจ.กระบี่ ในครั้งนี้เพื่อมาติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายการส่งเสริมพัฒนาการประกอบอาชีพของเกษตรกร การเลี้ยงแพะเป็นอาชีพที่มีความสำคัญและมีการเลี้ยงกันมาในพื้นที่ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรอย่างครบวงจรมาอย่างต่อเนื่อง จนมีเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะที่ประสบความสำเร็จมีรายได้มั่นคงอย่างยั่งยืน ดังเช่นความสำเร็จของศรีผ่องฟาร์ม ที่บ้านน้ำจัน ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ เป็นฟาร์มสาธิตมาตรฐานเลี้ยงแพะในภาคใต้ เป็นแหล่งผลิตพ่อแม่พันธุ์และแพะขุน

อีกทั้งยังเป็นศูนย์รับซื้อและแปรรูปน้ำนมแพะ

นายโฉลิมชัยเผยอีกว่า ที่น้ำกุ่มใจอีกประการคือ จ.กระบี่ ได้ตั้งเป้าให้ภายในปี 2572 จะสามารถผลิตแพะป้อนตลาดทั้งภายในจังหวัดภายในประเทศ และส่งออกรวมทั้งตลาดทั่วไปและฮาลาลด้วย โดยคาดว่าจะผลิตได้ประมาณ 240,000 ตัวต่อปี หรือมูลค่ารวม 1,920 ล้านบาท และผลิตนมแพะ โรงเรียน 4 ล้านถุงต่อปี มูลค่ารวม 80 ล้านบาท ถือว่าเป็นการสร้างรายได้สร้างและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่ให้มีอัตราการเติบโตที่เพิ่มมากขึ้น

“สำหรับการส่งเสริมของภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นพร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณควบคู่กับการวิจัยพัฒนา เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ และเพื่อให้การเลี้ยงแพะของจ.กระบี่ เป็นต้นแบบในการเลี้ยงแพะแบบยั่งยืนและครบวงจรต่อไป” นายโฉลิมชัยกล่าว.

กระตุกหมวดเลือดยึดคืนที่ สปก.

เหนือมติเป็น "กระบี่สมาร์ทซิตี"

กระตุกหมวดเลือดหรือผลประโยชน์กลุ่มอิทธิพล ทวงคืนพื้นที่ ส.ป.ก.สวนปาล์มเก่า ปลุกปั่นให้เป็น "กระบี่สมาร์ทซิตี" มีเมืองอยู่เจริญ จ.สุราษฎร์ธานี เป็นต้นแบบ แบ่งพื้นที่ 4 โซน ได้แก่ ที่อยู่อาศัย, เกษตรกรรม, อนุรักษ์และการท่องเที่ยว และ โซนพื้นที่ส่วนกลาง

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการสำรวจพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน(ส.ป.ก.) ในจ.กระบี่ที่หมดสัมปทานสวนปาล์มแล้ว พบว่ามีกว่า 30,000 ไร่ ซึ่งที่ผ่านมามีปัญหา ส.ป.ก.ไม่สามารถเข้าไปจัดสรรเพื่อแจกให้เกษตรกรรายอื่นต่อได้ เนื่องจากมีผู้มีอิทธิพลบางกลุ่มครอบครองและหารายได้จากผลปาล์มที่มีอยู่ ดังนั้น เพื่อให้ ส.ป.ก.นำที่ดินดังกล่าวมาใช้ประโยชน์จึงได้จัดจ้างภาคเอกชนในพื้นที่เข้าไปทำสวนปาล์มมีเป้าหมายเพื่อไม่ให้ผู้มีอิทธิพลหารายได้จากต้นปาล์มได้อีกต่อไป ทั้งนี้ได้ประสานไปยังทหารเพื่อคุ้มกันการทำงานของภาคเอกชนเหล่านี้ด้วยเบื้องต้นได้ล้มต้นปาล์มไปแล้ว 973 ไร่ ณ แปลง No.601 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่

หลังจากได้พื้นที่คืนแล้ว ส.ป.ก.มีแผนจะพัฒนาให้เป็นเมืองที่ทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยวหรือกระบี่สมาร์ทซิตี คล้ายกับเมืองอยู่เจริญ จ.สุราษฎร์ธานี เบื้องต้นในพื้นที่ 973 ไร่ จะใช้เป็นพื้นที่สำหรับอยู่อาศัย 120 ไร่ เพื่อให้ทุกครัวเรือนอยู่ในบริเวณเดียวกัน ง่ายต่อการจัดสรรสาธารณูปโภค ส่วนที่เหลือจะสนับสนุนให้ทำเกษตรผสมผสาน ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ ประมงได้ทุกชนิด คล้ายกับโครงการซึ่งหัวมัน ตามความต้องการของตลาด ที่กระทรวงเกษตรฯจะประสานกับภาคเอกชนให้เข้ามารับสินค้าในพื้นที่ทุกวัน แต่ทั้งนี้เกษตรกรต้องไม่ปลูกปาล์มน้ำมันอีกต่อไปเพราะจะเกิดปัญหาอื่นๆตามมาอีก

"ที่มีเมืองอยู่เจริญ สนับสนุนให้ปลูกกล้วยหอมทอง กว่า 3,000 ไร่ เพื่อป้อนออเดอร์ที่สั่งมาล่วงหน้า 3 ปีถือว่าประสบผลสำเร็จมาก ใน จ.กระบี่

หลังจากล้มปาล์มก็จะทยอยสนับสนุนให้ปลูกพืชที่ตลาดต้องการต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ โดยเกษตรกรในอยู่เจริญ ปกติที่รับจ้างตัดปาล์มน้ำมันมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 8,000 บาท เมื่อหันมาทำเกษตรผสมผสานมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเดือนละ 15,000 บาท โดยจะมีเอกชนมารับสินค้าทุกเช้า"

สำหรับการท่องเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าว จะเป็นในลักษณะโฮมสเตย์ ซึ่งจะประสานกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ต่อไปอย่างไรก็ตาม โครงการกระบี่สมาร์ทซิตีนี้จะต้องให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิดร่วมสร้างด้วย โดยจะใช้เงินในกองทุนปฏิรูปที่ดินดำเนินการทั้งหมด

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า หลังจากล้มต้นปาล์มแล้วเสร็จ จะเสนอโครงการกระบี่สมาร์ทซิตี ให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ที่มี พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิจารณา หากได้รับความเห็นชอบ ก็จะให้ทางจังหวัดดำเนินการต่อไป

ซึ่งกระบี่สมาร์ทซิตีนี้จะแบ่งพื้นที่เป็น 4 โซน ได้แก่ 1.โซนที่อยู่อาศัย จะทำการจัดที่ดินให้เกษตรกรรายละไม่เกิน 2 งาน โดยมีที่อยู่อาศัยและแปลงเกษตรกรรม 2.โซนแปลงเกษตรกรรมจะแบ่งออกเป็นผลิตพืชแปลงใหญ่เพื่อการค้า ผลิตปศุสัตว์ และด้านประมง 3.โซนอนุรักษ์และการท่องเที่ยว 4.โซนพื้นที่ส่วนกลางจะให้ดำเนินการจัดตั้งที่ทำการสหกรณ์และศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพ

ด้านวงเงินลงทุนจะมาจากหลายส่วนแล้วแต่ว่ารายละเอียดโครงการไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดแต่หลักๆแล้วจะมาจาก คทช. ที่มีงบดำเนินการอยู่แล้ว สำหรับ ส.ป.ก.จะใช้เงินจากกองทุนปฏิรูปที่ดินให้การสนับสนุนก่อสร้างถนนสายหลักจะเป็นลาดยางมะตอย ส่วนถนนสายรองจะเป็นดินลูกรัง โดยปีนี้กองทุนปฏิรูปที่ดินมีงบจ่ายขาด 500 ล้านบาท.

จ่อเลิกซื้อพันธุ์ข้าวให้ชาวนา

แจกไก่-ปลา-กุ้งเพาะเลี้ยงแทน

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยว่า กรมเตรียมทำหนังสือยกเลิกการซื้อเมล็ดพันธุ์จากสหกรณ์ เพื่อนำไปใช้ในโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี 2563/64 จำนวน 14,300 ตัน วงเงิน 400 ล้านบาท หลังจากก่อนหน้านี้ กรมได้ส่งหนังสือเชิญให้มายื่นข้อเสนอ เพื่อขายเมล็ดพันธุ์ให้กรมเพื่อจะแจ้งให้สหกรณ์รับทราบ ว่าขณะนี้กรมจะยกเลิกโครงการ หลังจากสำรวจการเพาะปลูกข้าวขณะนี้ ชาวนาทำการเพาะปลูกข้าวไปแล้ว 85% ของพื้นที่เพาะปลูกข้าวทั้งหมดทั่วประเทศ

“กรมได้นำเรื่องทั้งหมดหารือกับนายประภัตร โพธสุธนรมช.เกษตรและสหกรณ์ ให้พิจารณายกเลิกการดำเนินโครงการมาหลายครั้ง โดยมีเหตุผลว่ากรมไม่สามารถจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี แจกให้ชาวนาไปปลูกได้ทันเวลาที่กำหนด และชาวนาส่วนใหญ่ไม่รอเมล็ดพันธุ์ของโครงการ เพราะมีการหว่านไปตามฤดูกาลผลิตข้าวไปแล้ว ทำให้จากนี้ไปจะต้องหารือในรายละเอียดอีกครั้งว่า โครงการจะยกเลิกไปเลย หรือดำเนินการขอมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เพื่อปรับปรุงเงื่อนไขการช่วยเหลือชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากการประสบภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย สำหรับนำไปใช้

เพาะปลูกในฤดูนาปี 2563/64”

สำหรับโครงการเมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2562 กรมเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวไปช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและน้ำท่วมปี 2562 ในโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี 2563/64 จำนวน 63,000 ตัน วงเงิน 1,739 ล้านบาท ในจำนวนนี้ หากเกษตรกรหรือชาวนาต้องการปรับเปลี่ยนไปทำปศุสัตว์ ประมง กระทบเกษตรกรก็จะดำเนินการแจก ไก่ ปลา กุ้ง เป็นต้น เพื่อนำไปเพาะเลี้ยงแทนการทำนา ในภาวะที่เกิดภัยแล้งที่ยาวนานและปริมาณน้ำต้นทุนมีน้อย ทั้งนี้ ชาวนาเลือกเปลี่ยนอาชีพจากทำนาไปทำปศุสัตว์ ทำให้เป้าหมายของการแจกพันธุ์ข้าว ให้ชาวนาเหลือเพียง 34,000 ตัน จาก 63,000 ตัน ในช่วงที่ผ่านมากรมได้จัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวแจกชาวนาไปแล้ว 2 ครั้งหรือ 20,000 ตัน เหลือเพียง 14,000 ตัน ซึ่งเป็นส่วนที่ต้องซื้อจากสหกรณ์ แต่ยังไม่ได้ทำสัญญาซื้อขาย.

'เฉลิมชัย' จ่อลุยอ่างน้ำคลองหิน

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อม นายสาคร เกี้ยวข้อง ส.ส.กระบี่ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) น.ส.พิมพ์ระพี พันธวิภาติกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค ปชป. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำคลองหิน หมู่ 2 ต.คลองหิน อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ขนาดบรรจุ 13 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) หลังชาวบ้านต้องการให้มีน้ำเก็บไว้ใช้เพื่ออุปโภคบริโภค

นายเฉลิมชัยกล่าวว่า หลังจากโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำคลองหิน ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรด้วยงบก่อสร้าง ประมาณ 600 ล้านบาทเศษ จะเริ่มก่อสร้างในปีงบประมาณ 2564 เสร็จในปี 2566 บนเนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่เศษ สามารถกักน้ำได้ถึง 13 ล้าน ลบ.ม. เดิมเป็นพื้นที่ราชพัสดุและมีนายทุนมุกรุกปลูกปาล์มน้ำมัน ปัจจุบันได้คืนพื้นที่ให้กับกรมธนารักษ์แล้ว และพร้อมจะดำเนินการก่อสร้างได้ทันที

นายสาครกล่าวว่า สำหรับอ่างเก็บน้ำคลอง

หินแห่งนี้ เป็นความต้องการของชาวบ้านเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง แม้ว่า จ.กระบี่ จะมีฝนตกเกือบทั้งปีก็จริง แต่ไม่มีที่เก็บปล่อยให้ไหลลงทะเล เมื่อเข้าหน้าแล้งชาวบ้านขาดน้ำ ตนจึงช่วยผลักดัน นำเรื่องเสนอ ครม.เห็นชอบ และอนุมัติงบประมาณก่อสร้าง เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับชาวบ้าน และจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนแห่งใหม่ของ จ.กระบี่ อีกด้วย

ด้านนายศิลา ไสยิด นายก อบต.คลองหิน กล่าวว่า เท่าที่ดูจากรูปแบบการใช้ประโยชน์น้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองหิน พบว่า ชาวบ้าน ต.คลองหิน ต.บ้านกลาง ต.อ่าวลิกน้อย และ ต.คลองยาว รวม 4 ตำบล ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ ไม่มีแบบโครงการที่จะนำมาใช้ในพื้นที่ ทำให้ชาวบ้านกังวลว่าเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จกรมชลประทานจะต่อท่อให้นำน้ำไปใช้ที่อื่นตามรูปแบบที่มีอยู่ในโครงการ เบื้องต้นได้แจ้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯทราบ และทำนรับปากว่าชาวบ้านในพื้นที่จะได้ใช้น้ำจากอ่างแห่งนี้อย่างแน่นอน